

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1
เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2
ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1678 ราคา 10.00 บาท

“กรณี” เสนอรักษาการนายกฯ ถก ครม.นัดแรก เร่งออกมาตรการช่วยแก้หนี้ 13 ล้านบัญชี เสนอมาตรการ “กล้าฟันชีวิต”

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวด่วนถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของการรักษาการนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า โดยขอให้เร่งตัดสินใจแก้ไขปัญหานี้ 13 ล้านบัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้นช่วง 2 ปีที่โควิดระบาด โดย 3 ล้านบัญชีกลายเป็นหนี้เสีย คิดแบล็กลิสต์กับเครดิตบูโรแล้ว และอีก 10 ล้านบัญชี สุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นหนี้เสียในอนาคต ทั้งหมดครอบคลุมคนประมาณ 7-8 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรวัยทำงาน ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่หมดโอกาสทางเศรษฐกิจ หมดโอกาสจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่รัฐต้องเร่งมีมาตรการช่วยเหลือโดยด่วน ไม่เช่นนั้นจะมีหนี้เสียเพิ่มอีกเป็นล้านบัญชี พรรคกล้าเสนอมาตรการ “กล้าฟันชีวิต” โดยเสนอให้รัฐพักชำระเงินต้น 2 ปี ลดดอกเบี้ยให้เหลือ 1% หนึ่งปี และแขวนดอกเบี้ยค่าปรับไว้ โดยช่วยเหลือกรณีที่มีหนี้เงินไม่เกิน 50,000 บาท เช่น มีหนี้ 50,000 บาท ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 1,564 บาท/เดือน ก็จะเหลือขั้นต่ำ 43 บาท/เดือน โดยช่วยเหลือทั้งกรณีที่เป็นหนี้เสียแล้วและกรณีที่เป็นหนี้เสียทั้ง 13 ล้านบัญชี และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียเพิ่ม ด้วยการเพิ่มรางวัลให้กับบัญชีที่ผ่อนจนหมดสัญญา จะได้รับเงินคืน 5% ของเงินต้น เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการชำระหนี้ให้หมด เช่น กู้ 50,000 บาท เมื่อชำระหนี้หมด จะได้รับเงินคืน 2,500 บาท

“ช่วงโควิด รัฐบาลเองยังต้องกู้เงินเพิ่มหลักล้านล้านบาท จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประชาชนจะเป็นหนี้ และเป็นหนี้ที่เกิดจากหลายโครงการที่รัฐบาลปล่อยกู้ ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ช่วยประชาชน แต่รัฐเองก็ต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องเป็นหนี้ด้วย ซึ่งมาตรการที่พรรคกล้าเสนอ ครม. สามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีกว่า 10 ล้านคน ซึ่งคนกลุ่มทั้งหมดนี้เคยเข้าถึงเงินกู้ของรัฐได้ มีงานทำ และรัฐควรช่วยเหลือให้ตลอดรอดฝั่ง ต้องทำให้ประชาชนไม่เป็นหนี้เสีย” นายกรณ์ กล่าว

“ชนกร” ป้อง “ประยุทธ์” สวณ “ณัฐวุฒิ” บอกตัวเองดีกว่า พอได้แล้ว อย่าเอาแต่ปลุกปั่นเพื่อช่วยใครบางคน มันไม่คุ้ม

นายชนกร วัจนบุณยคุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่น่าอับอายของ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ทบทวนตัวเอง ควรพอได้แล้ว ยอมรับความจริงแล้วยุติบทบาทจะดีกว่า ประเทศไทยไปต่อได้โดยไม่ต้องมีท่าน ว่า คำพูดนี้นายณัฐวุฒิควรเก็บไว้บอกตัวเองน่าจะเหมาะสมที่สุด ที่ผ่านมากลางคืนได้การนำของนายณัฐวุฒิ ต้องออกมาขัดแย้งกับคนไทยด้วยกันเอง บาดเจ็บ เสียชีวิต ติดคุก โดนดำเนินคดีมาเท่าไรแล้ว ควรทบทวนตัวเอง ควรพอได้แล้ว เลิกปลุกปั่นเพื่อจะช่วยเหลือใครเพียงไม่กี่คน โดยเอาอนาคตของคนทั้งประเทศไปแลก นายณัฐวุฒิ ควรยอมรับความจริงบ้างว่าการออกมาชุมนุมแต่ละครั้งประชาชนให้การยอมรับแค่ไหน เพราะถ้าคนไทยทั้งประเทศเห็นด้วย ที่ผ่านมากองไม่มีประชาชนออกมาเคลื่อนไหวปกป้องสถาบันกันมากมายขนาดนี้ และคงจะไม่เกิดวลีแล้วรวยให้ประชาชนสงสัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่หรือไม่

“คุณณัฐวุฒิ เป็นถึงอดีตรัฐมนตรีมาแล้ว เคยถูกนักข่าวซักเรื่องจำนำข้าวจนไปไม่ถูกก็โดนมาแล้ว วันนั้นจึงควรทบทวนตัวเองบ้าง ยอมรับความจริง ยุติบทบาทโดยเฉพาะการออกมานำมวลชน บอกตัวเองว่าควรพอได้แล้ว ถ้าใจลึกๆ รักประเทศไทยและคนไทยจริงอย่างที่ปากพูด อย่าให้ประเทศกลับไปสู่จุดเดิมแล้วค่อยออกมาบอกว่าฟังคิดได้ การช่วยใครเพียงไม่กี่คนแต่ต้องเอาประเทศไปแลก มันไม่คุ้ม” นายชนกร กล่าว

“สุวัจน์” ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าฯ คนใหม่โคราช ประสบความสำเร็จในการทำงาน

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา คนใหม่ คือ นายสยา ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ฉายาผู้ว่าฯ อายุน้อยที่สุด ย้ายมาอยู่จังหวัดใหญ่ อย่าง จ.นครราชสีมา นั้น ว่า ตนไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว แต่เท่าที่ดูประวัติเหมือนกับเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ อายุน้อย คนหนุ่ม ก็เหมาะกับสถานการณ์ของประเทศ สถานการณ์วันนี้ที่ต้องการความคล่องตัว การดูแลการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ทีมการทำงาน ท่านก็เหมาะสม อายุ 48 ปี เคยอยู่ในภาคอีสานอยู่แล้ว ฉะนั้น เข้าใจพื้นฐาน คนก็คิดว่าเหมาะสม เป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จ ช่วยมาสร้างความเจริญให้กับ จ.นครราชสีมา

“อยากให้มาช่วยดูแลปัญหาเศรษฐกิจ และสร้างเมืองโคราชให้เป็นเมืองลงทุน เมืองท่องเที่ยว และช่วยกันเร่งรัดโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้น เพื่อจะได้เป็นแรงจูงใจให้กับนักลงทุน นักท่องเที่ยว อย่างตอนนี้คนโคราชลุ้นกันว่าเมื่อไหร่รถไฟความเร็วสูงจะเสร็จ เมื่อไหร่มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-โคราช จะเปิด ฉะนั้น ถ้าได้ช่วยกันเร่งรัด ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และอีกเรื่องที่สำคัญเราต้องช่วยดูแลโคราชน้ำต้องไม่ท่วม ตนคิดว่าผู้ว่าฯ ได้รับแต่งตั้งจาก ครม. และอายุยังน้อย ก็เชื่อมั่นท่านน่าจะประสบความสำเร็จในการทำงาน ขอเป็นกำลังใจให้” นายสุวัจน์ กล่าว

มูมภายใน**การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหาทำไร**

อบจ. ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังโดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาทำไรตามมาตรา 91/2(6) อบจ. มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หาก อบจ. ไม่เห็นด้วยกับการประเมินก็สามารถอุทธรณ์การประเมินภาษีได้ ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร

(กค 0706/5933 ลว. 22 มี.ย. 2547)

การขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล การที่บุคคลในคณะบุคคลได้นำรายรับนั้น ไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในนามของตนเองแล้ว หากบุคคลผู้เสียภาษีนั้น ได้รับรองว่าเสียภาษีแทนห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล และเป็นฐานภาษีเดียวกันก็ให้ถือว่าเป็นกรณีตัวแทนได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลนั้น ในฐานะตัวการไม่เปิดเผยชื่อ จึงถือว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลดังกล่าวได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้ว และให้ถือว่าเป็นการยื่นแบบแสดงรายการของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล

(กค 0706/6074 ลว. 25 มี.ย. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

ประกาศ

เลิก บริษัท ไบรท์ วิช จำกัด

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไบรท์ วิช จำกัด ได้มีมติพิเศษให้เลิกบริษัทนี้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 และได้ยื่นจดทะเบียนเลิก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทนี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 484 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2565

นางสาวหลิวิ เหมย์ เจียน

ผู้ชำระบัญชี

บริษัท นิวบอร์นทรานสปอร์ต จำกัด

27 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565
2. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะขอบกุ่มยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

วีรพล ไชยพิณ

(นายวีรพล ไชยพิณ)

กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ